

สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญทั่วไป)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕

โดย ญัตติพิทย กบิลคาม
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ ๑ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ภายหลังเปิดประชุมแล้ว ได้อนุญาตให้สมาชิกอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนโดยใช้เวลาประมาณ ๖๐ นาที ต่อจากนั้นเข้าสู่วาระกระทู้ถามสด ซึ่งถูกบรรจุในระเบียบวาระ ๓ กระทู้ ทั้งนี้ กระทู้ถามแรกที่มีการถามตอบเป็นกระทู้ของ ส.ส. นิคม ช่างพินิจ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพิษณุโลก เรื่อง แนวทางและขั้นตอนในการรับจำนำข้าว โดยได้สอบถามเรื่องการออกไปประทวนและการรับจำนำข้าว เนื่องจากมีปัญหาขั้นตอนค่อนข้างล่าช้า ไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ส่งผลให้เกษตรกรทั่วประเทศได้รับความเดือดร้อน ซึ่งนายบุญทรง เตริยาภิรมณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการออกไปประทวนว่า รัฐบาลจะออกไปประทวนย้อนหลังให้เกษตรกรและจะเริ่มจำนำข้าว ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ จนถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ก่อนฤดูการปลูกไปนั้น ชาวนาสามารถขึ้นทะเบียนเข้าโครงการของรัฐบาลปีละ ๒ ครั้ง โดยไม่จำกัดเวลาการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนหลักเกณฑ์ในการรับจำนำข้าวยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม ทั้งนี้ รัฐมนตรีกล่าวว่า จะรับข้อมูลและข้อเสนอแนะของผู้ตั้งกระทู้ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป ต่อจากนั้นเป็นการถามตอบกระทู้ถามสด เรื่อง ปัญหาราคายางพาราตกต่ำ ตั้งถามโดย ส.ส. สุกิจ อัถโถปกรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดตรัง ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาตอบชี้แจง โดยรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลกำลังขับเคลื่อนมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางพารา เพื่อให้ราคายางพาราสูงขึ้น

กระทู้ถามสดเรื่องสุดท้ายในวันนี้เป็นกระทู้ของ ส.ส. สุรเชษฐ์ แวอาแซ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดนราธิวาส ตั้งถามเรื่อง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสอบถามรัฐบาลว่าทราบหรือไม่ที่กำลังสู้กับใคร

ทั้งนี้ ผู้ตอบชี้แจงดังกล่าว นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ตอบชี้แจง โดยรองนายก ได้ชี้แจงและอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ต่อมาเป็นการถามตอบกระทู้ทั่วไป กระทู้ถามแรก เป็นกระทู้ของ ส.ส. สุนทรี ชัยวิรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาทางการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ โดยได้ถามเกี่ยวกับกรณีการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับความต้องการของสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ทั้งนี้ นายศักดิ์วงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตอบชี้แจงว่าได้ติดตามตรวจสอบทุกเรื่องเกี่ยวกับโครงการดังกล่าว และได้ตั้งคณะกรรมการ จำนวน ๔ ชุด เพื่อติดตามตรวจสอบ ส่วนวิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ ซึ่งผู้ตั้งกระทู้สอบถามด้วยนั้น ได้มอบหมายให้คณะกรรมการลงไปตรวจสอบแล้ว พบว่าครุภัณฑ์บางส่วนไม่ใช่วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ใช้วิธีการพิเศษ ขณะเดียวกันพบว่ามีการซื้อครุภัณฑ์ที่ซ้ำซ้อนกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งวิทยาลัยไม่ได้

ขอร้อง ให้ทำการจัดหาครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่คุ้มค่าและบางส่วนไม่ตรงกับความต้องการ ก่อให้เกิดความเสียหาย ทั้งการใช้งบประมาณและทำให้นักเรียนเสียโอกาสในการเรียนรู้จากครุภัณฑ์ จึงได้ตั้งกรรมการสอบสวนต่อไป

กระทู้ถามทั่วไป เรื่องต่อมาเป็นของ ส.ส. วชิระ เพชรทอง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค ประชาธิปัตย์ ตั้งถามเรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้มอบหมายให้ รัฐมนตรี ๒ ท่าน มาตอบชี้แจง คือ นายอารักษ์ ชลธาร์นนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายฐานิสร์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ส่วนกระทู้ถามทั่วไป ที่ถูกเลื่อนออกไปคือกระทู้เรื่องนโยบายปฏิรูปการรถไฟแห่งประเทศไทย ของ ส.ส. นคร มาฉิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ โดยรัฐมนตรีซึ่งจะมา ชี้แจงติดภารกิจไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้

นอกจากนั้น เป็นวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม โดยเรื่องแรกคือ เรื่องรับทราบ รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ มีสมาชิกสนใจอภิปรายซักถามและเสนอแนะความเห็นเป็นจำนวนมาก เช่น การแก้ไขปัญหาคดีความ ที่หมดยุติความอย่างไร, ป.ป.ช. มีมาตรการด้านคุณธรรม จริยธรรม นักการเมืองอย่างไร, ป.ป.ช. มีระบบการ ถ่วงดุลอำนาจอย่างไร, ป.ป.ช. ควรทำงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นกลาง, เรื่องคดีทุจริต หอมแดง ป.ป.ช. มีการดำเนินการอย่างไรบ้าง จากนั้น ตัวแทนของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว ประธานสั่งปิดประชุมในเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น.